

ดวงออนไลน์

(18 กรกฎาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่พบพานวิบากกรรมในชาติภพก่อนมา ต้องทำบุญมากๆ

สวัสดิ์ครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของท่านผู้ใช้นามแฝงว่า “คุณพร” เกิดวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2501 เวลา 14.22 น. กทม. เพศหญิง

คุณพร น่าจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไรหรอก หรือ บางทีก็อาจจะมีปัญหาในการสื่อสารก็ได้ จึงเขียนมาก่อนข้างจะสั้นมาก ไม่ค่อยให้รายละเอียดอะไรมากนัก แต่ดูจากคำถามของคุณแล้ว ก็คาดเดาได้ว่า คุณคงผ่านเรื่องเรื่องร้ายๆมามากทีเดียว

เมื่อดูในดวงชะตาของคุณพร ก็ไม่แปลกใจที่ชีวิตคุณจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น เพราะถึงแม้ว่าในดวงชะตาจะมีโชคที่อยู่บ้าง แต่ก็ไม่เข้มแข็งที่จะให้คุณกับดวงชะตาได้ไม่เต็มที่

ซ้ำดวงชะตาของคุณก็ยังมีโยคร้ายที่เรียกว่า โยคเสตสาดิ ที่จะทำร้าย สร้างความเสียหายอย่างไม่คาดคิดแก่เรื่องการเงิน เรื่องครอบครัว หรือ เรื่องการครอบครองของคุณด้วย ซึ่งผมคิดว่า เรื่องร้ายทางการเงินของคุณน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2551 แล้ว

คำถามที่หนึ่ง เมื่อไหร่จะหมดหนี้

เป็นคำถามที่ตอบยาก สิ่งแรกก็คือ ผมไม่ทราบว่าคุณเป็นหนี้มากน้อยแค่ไหน แต่ผมก็จะลองตรวจดูแล้วกันว่า ช่วงไหนของคุณที่จะมีโอกาสดีๆทางการเงินบ้าง

ก่อนอื่น ตามที่ผมพยากรณ์ว่า การเงินของคุณเสียหายมาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2551 แล้วนั่น อาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการลงทุนกิจการ หรือร่วมหุ้นกับคนอื่น และ ผลจากการทำเอกสารที่ไม่ดีทำให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกัน

อีกช่วงหนึ่ง คือ ในช่วงเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2556 เป็นอีกช่วงที่คุณอาจจะเกิดความเสียหายทางการเงิน แต่จากลูกน้อง บริวาร โกงไป

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ ภาวะการเงินของคุณยังไม่น่าจะดี มีความเปลี่ยนแปลงการงานเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งไม่ค่อยดี

ดูจากดวงดาวแล้ว ที่พอจะมองเห็นได้ก็คือ คุณอาจจะต้องรอไปถึงปีพ.ศ. 2563 แต่ก็อาจจะมีช่วงที่พอจะผ่อนคลายลงมาได้ ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2561 เรื่อยไปประมาณ 1 ปี

แต่ก็ยังไม่นั่งลง สถานการณ์อาจจะแก่ทรงๆเท่านั้น

เท่าที่ผมจะแนะนำได้ตรงนี้ก็คือ ให้หมั่นทำบุญ ทำกุศลมากๆ เพื่อช่วยให้ดาวพฤหัสบดี(๕) ที่กำลังเสวยอายุมีความเข้มแข็ง เพราะดูเหมือนว่า คุณจะทำบุญทำกุศลมาน้อยมาก

ถ้าจะให้ดี ผมก็ขอแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรม เพื่อทำจิตใจให้สงบ เพราะในดวงชะตาของคุณบ่งบอกว่า คุณเป็นคนคิดมาก เครียด การพูดจาสื่อสารของคุณ อาจจะเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้แก่คุณก็ได้

อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในดวงชะตาของคุณก็คือ คุณมีวิบากกรรมร้ายที่ติดตัวคุณมาแต่ชาติปางก่อน คุณพรจะเชื่อหรือไม่ก็ได้ แต่ก็ขอให้เชื่อผมในเรื่องทำบุญ ทำกุศล และปฏิบัติธรรมให้มากๆนะครับ

คำถามที่สอง คติที่ฟุ้งจะทำให้จำเลยติดคุกก็คน

เรียนตรงเลยนะครับว่า ผมไม่ทราบ เพราะผมไม่ทราบด้วยซ้ำว่า คุณเป็นคติความเรื่องอะไร เกิดขึ้นเมื่อใด คติความที่อยู่ในขบวนการของตำรวจและอัยการเป็นอย่างไร หลักฐานครบถ้วนหรือไม่ หมายความของคุณเก่งหรือไม่

เรื่องเหล่านี้ใครก็ตอบไม่ได้ แม้กระทั่งว่า คุณจะชนะคดี หรือ แพ้คดี แต่ถ้าหากเราเอาเวลาที่เกิดเหตุ และ ช่วงเวลาที่จะตัดสินคดีมาดู ก็พอจะบอกได้คร่าวๆว่า ช่วงนั้นคุณ โชคดี หรือ โชคร้าย

ดังนั้น สิ่งที่จะต้องทำในขณะนี้ก็คือ หาทนายความเก่งๆที่ไว้ใจได้ จัดเตรียมเอกสารให้ดี

คดี แต่มีหลักฐานคดีความไม่ครบถ้วน และ ทนายความไม่เก่งพอ แพ้คดีมาเยอะแล้วครับ

คำถามสุดท้าย จะค้าขายอะไรดีที่เหมาะสมกับดวง

งานที่เหมาะสมกับคุณตามดวงชะตาก็คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร งานเอกสารสัญญา งานที่ต้องมีการโต้แย้ง เช่น ทนายความ นักหนังสือพิมพ์ ครู หรือ งานที่ต้องมีการเคลื่อนที่ เช่น รถโดยสาร การขนส่ง งานที่ทำให้อยู่ไม่เป็นที่ เป็นทาง เหล่านี้เป็นต้น

แต่ก็ต้องเตือนให้ใช้ความรอบคอบในการทำสัญญา หรือ การติดต่อด้วย

หวังว่าทำพยากรณ์ของผมคงจะเป็นประโยชน์กับคุณบ้างนะครับ หากมีอะไรสงสัยก็ติดต่อกลับมาได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณพร ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกัณใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณจิราพร ครับ

